



ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตามวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๘ ราย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตามข้อ ๑ จะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทำทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ จะหมดสิทธิในการสอบคัดเลือกโดยทันที มีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น/รองเท้านิรภัย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามผู้เข้าสอบสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะทุกชนิด

๓.๓ ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน โดยหากไม่มีบัตรประจำตัวสอบแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๔ ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด กระเป๋าสัมภาระใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ

๓.๕ ขณะที่รอเข้าสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้าสอบนั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดังหรือลุกเดินไปมา หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น ๆ

๓.๖ ผู้เข้าสอบ...

๓.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้กันอย่างเคร่งครัด

๓.๗ เมื่อผู้เข้าสอบได้เข้าสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอื่นที่ยังไม่ได้รับการสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้สอบรายอื่นที่อยู่ระหว่างการสอบ

๓.๘ ผู้เข้าสอบต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ

๓.๙ หากผู้ใดไปถึงสถานที่รายงานตัวเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ภายหลังเวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานการสมัครสอบหรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น และกรณีที่ปรากฏว่า มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสภรณจังหวัดศรีสะเกษ อาจพิจารณายกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกบางกรณีที่ส่อไปในทางทุจริตตามที่เห็นสมควร สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอีกต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตั้งรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสภรณจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ครบขอให้นำเอกสารมาเพิ่มเติมในวันสอบ หากไม่ยื่นเอกสารให้ครบหรือหากไม่มาสอบภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายภาณุพงศ์ แสงคำ)  
สภรณจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 แนบท้ายประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน  
 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา  
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๗๑๐๐๑๐๐๑	นายแก้ว พูลทา	
๒	๖๗๑๐๐๑๐๐๒	นายบุญประกอบ คำอุดม	
๓	๖๗๑๐๐๑๐๐๓	นายวิทย์ เขมรทอง	
๔	๖๗๑๐๐๑๐๐๔	นายภัทรพงศ์ เพ็ชรพยุห์เขตต์	
๕	๖๗๑๐๐๑๐๐๕	นายรณชัย เรืองดี	
๖	๖๗๑๐๐๑๐๐๖	นายปิ่นฉะวัชร เพชรสุริยวงศ์	
๗	๖๗๑๐๐๑๐๐๗	นายนรชัย เนาวบุตร	
๘	๖๗๑๐๐๑๐๐๘	นายจตุพร บ้านอก	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
แนบท้ายประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน  
จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

วัน เวลาสอบ	รายละเอียด	สถานที่สอบคัดเลือก	หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	- โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  - โดยการสอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน	ณ ห้องศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศรีสะเกษ	ให้ผู้เข้าสอบไปรายงานตัว ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อาคารพิทยาลงกรณ์ ชั้น ๑ เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

